



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ข้ออุดมศึกษาใกล้ตายเหตุติดกับดักธุรกิจ

**แฉอุดมศึกษาว่า 170 แห่งใกล้ตาย เหตุติดกับดักธุรกิจการศึกษา ขยายปริญญาบัตร เปิดหลักสูตรจำนวนมาก ถ่างทอดความรู้แบบสำเร็จรูปตามแบบตะวันตก เน้นทางออกมหา'ลัยไทยต้องก้าวให้หลุดพ้นจากกับดักของการแข่งขัน ชุดสหกรณ์บริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปรัชญา ศาสนา พลังงานทดแทน ที่เหมาะกับคุณลักษณะของคนไทย**

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการสัมมนาเรื่องวิพากษ์การอุดมศึกษาไทย ว่า ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิชาการ องค์กรเอกชน ได้ข้อสรุปตรงกันว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน 170 กว่าแห่ง ส่วนมากมุ่งเข้าสู่ธุรกิจอุดมศึกษา มีการขยายปริญญาบัตร เปิดหลักสูตรจำนวนมาก การถ่างทอดความรู้แบบสำเร็จรูปตามแบบตะวันตก เนื่องจากมหาวิทยาลัยไทยก้าวเข้าสู่กับดักทางธุรกิจการศึกษา ซึ่งอยู่ในสถานการณ์วิกฤติมากขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในมหาวิทยาลัย ทั้งสภามหาวิทยาลัยก็ยังเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยเอง ขาดเอกภาพระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 170 กว่าแห่ง

ทางออกคือ มหาวิทยาลัยไทยต้องก้าวให้หลุดพ้นจากกับดักของการแข่งขัน การจัดอันดับและวิทยาการทุนนิยม และการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทมุ่งเน้นการปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างรีบด่วน ซึ่งเรื่องนี้ ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการ กกอ. รับว่าจะไปสานต่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันให้แนวคิดที่เห็นร่วมกันนี้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม โดยเห็นว่า สกอ. และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ควรเป็นหัวเรือใหญ่สานต่องานนี้ต่อไป

ทั้งนี้จุดแข็งของการอุดมศึกษาไทยคือ การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคซึ่งเป็นศูนย์รวมระหว่างวิทยาการตะวันตกและตะวันออก ซึ่งขณะนี้วิทยาการตะวันออกได้รับการยอมรับมากขึ้น อาทิ คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวตะวันตก และเข้ามาศึกษาหาความรู้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า จริตและนิสัยของคนไทยนั้น เป็นคนไม่สู้งานหนักไม่ค่อยมีวินัย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ขยัน แต่คนไทยมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ชอบให้บริการ ดังนั้นหลักสูตรที่เหมาะสมกับคนไทยคือ ชุดสหกรณ์บริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปรัชญา ศาสนา พลังงานทดแทน เป็นต้น